

Kiểm soát dịch bệnh truyền nhiễm, không để dịch chồng dịch

Số ca mắc Covid-19 tăng nhẹ, bệnh nhân sốt xuất huyết, hội chứng cúm trên địa bàn tỉnh có dấu hiệu gia tăng. Một số bệnh như tiêu chảy, liên cầu lợn, ho gà, viêm não Nhật Bản, thủy đậu, sốt phát ban nghi sởi... cũng đã xuất hiện rải rác trên địa bàn tỉnh. Sự gia tăng số ca mắc ở các dịch bệnh truyền nhiễm cùng lúc có thể làm tăng nguy cơ dịch chồng dịch nếu không có những biện pháp kiểm soát, giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời.



Vắc-xin vẫn là giải pháp hữu hiệu phòng, chống dịch Covid-19.

Mới đây tại thôn Tân Hưng I, xã Nam Thắng (Tiền Hải) đã xuất hiện ca mắc sốt xuất huyết nội sinh. Bệnh nhân nữ, là giáo viên mầm non, khoảng 1 tháng nay không đi ra khỏi huyện, xung quanh nhà không có ai mắc sốt xuất huyết. Sau khi khởi phát các triệu chứng như sốt, đau đầu, đau nhức người... vào cuối tháng 7/2022, bệnh nhân đi khám, xét nghiệm và được chẩn đoán mắc sốt xuất huyết. Ngay sau đó, các biện pháp phòng, chống dịch đã được ngành y tế và địa phương phối hợp triển khai. Ông Phan Đình Du, Chủ tịch UBND xã Nam Thắng cho biết: Sau khi nắm bắt thông tin từ Trạm Y tế xã, UBND xã đã chỉ đạo triển khai nhiều biện pháp như: vệ sinh môi trường tại khu vực gia đình có người mắc sốt xuất huyết và các hộ xung quanh; tuyên truyền tới các cơ sở thôn về các biện pháp phòng, chống dịch; giao Trạm Y tế xã phối hợp điều tra chỉ số côn trùng, bọ gậy, các

khu vực nguy cơ, phun hóa chất diệt muỗi. Trước bối cảnh đã có ca mắc nội sinh, không lây, chủ quan, UBND xã sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ sở thôn thực hiện nghiêm túc khuyến cáo của ngành y tế để kiểm soát tốt dịch bệnh, quyết tâm không để dịch lây lan ra cộng đồng. Theo thống kê của ngành y tế, từ đầu năm đến nay đã ghi nhận 26 ca mắc sốt xuất huyết nội sinh ở các xã, phường, thị trấn trên địa bàn 8 huyện, thành phố. Cùng với sốt xuất huyết, số ca mắc Covid-19 cũng tăng nhẹ. Cụ thể, sau nhiều ngày số ca mắc Covid-19 ở mức dưới 1.000 ca/ngày thì những ngày gần đây, có ngày cả nước ghi nhận hơn 2.000 ca mắc mới. Các biến chủng Omicron là BA.4, BA.5, BA.2.12.1 được ghi nhận phổ biến hơn ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Giống như các tỉnh, thành phố, số ca mắc Covid-19 tại Thái Bình cũng tăng nhẹ, có ngày ghi nhận hơn 40 ca. Các đợt giám sát trọng điểm do ngành

y tế thực hiện đã ghi nhận ca bệnh mắc biến thể phụ BA.5 và một số trường hợp tái nhiễm Covid-19. Sự gia tăng số ca mắc không chỉ ở ca bệnh Covid-19, sốt xuất huyết mà ở cả bệnh nhân cúm. Theo thống kê của ngành y tế, từ đầu năm đến nay Thái Bình đã ghi nhận hơn 16.100 ca mắc cúm, trong đó 315 ca phải nhập viện điều trị, chưa ghi nhận ca bệnh tử vong. Ở dịch cúm A chủng H5N1 được phát hiện trên đàn gia cầm qua giám sát không ghi nhận lây sang người. Dù chưa ghi nhận diễn biến bất thường của dịch cúm song ngành y tế khuyến cáo cần cảnh giác với cúm A và sớm phát hiện, xử lý nhanh các ổ dịch, nhất là nơi tập trung đông người như: trường học, cơ sở sản xuất, khu du lịch... Bệnh tay chân miệng chưa có dấu hiệu bất thường nhưng cũng có thể tăng khi học sinh, nhất là các cháu mầm non trở lại trường học. Bên cạnh đó, ca mắc liên cầu lợn cũng xuất hiện

ở xã Minh Phú (Đông Hưng), 2 ca ho gà ở xã Minh Tân (Đông Hưng) và xã Song An (Vũ Thư). Nhận định về tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trong thời gian tới, ông Nguyễn Văn Thơm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết: Theo quy luật của đại dịch sau khi bùng phát mạnh sẽ là các đợt dịch có làn sóng nhỏ hơn. Tuy nhiên, có rất nhiều hệ lụy về bệnh truyền nhiễm sau đại dịch. Cùng với Covid-19 đã xuất hiện đậu mùa khỉ, cúm mùa... Từ các dịch bệnh cũng cho thấy vai trò rất quan trọng của vắc-xin. Thực tế trên đã đặt ra các nhiệm vụ phòng, chống dịch trong thời gian tới, đó là tiếp tục khống chế, kiểm soát dịch Covid-19 song song với cúm mùa. Các cấp, ngành, địa phương, đơn vị cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; tập trung giám sát, phát hiện sớm các chùm ca bệnh cả ở Covid-19, cúm mùa, đậu mùa khỉ. Đây là giải pháp rất quan trọng bởi có phát hiện sớm mới có khống chế, xử lý kịp thời. Áp dụng như phòng, chống dịch Covid-19 đối với bệnh đậu mùa khỉ. Bên cạnh đó, cần thực hiện hiệu quả công tác tiêm vắc-xin. Đối với sốt xuất huyết, việc giám sát côn trùng vẫn đang được thực hiện thường xuyên tại 30 cụm xã. Đến nay, trên địa bàn tỉnh chưa xuất hiện muỗi Aedes aegypti. Tuy nhiên, không thể chủ quan bởi nếu xuất hiện muỗi Aedes aegypti, dịch sốt xuất huyết sẽ bùng phát rất nhanh. Mỗi xã, phường, thị trấn cần chủ động các biện pháp vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân để phòng bệnh... Để thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống các bệnh truyền nhiễm, ngành y tế sẽ tiếp tục tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ y tế các tuyến; củng cố cơ sở điều trị, thu dung người mắc bệnh truyền nhiễm và tham mưu sẵn sàng nhân lực, thuốc, vật tư, hóa chất... phòng, chống dịch bệnh. Cùng với ngành y tế, các địa phương cần tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch; nắm bắt diễn biến dịch bệnh trên địa bàn; chủ động xây dựng kế hoạch, kịch bản ứng phó với một số dịch bệnh như Covid-19, cúm A, sốt xuất huyết, đậu mùa khỉ; tăng cường vệ sinh môi trường; củng cố hoạt động của tổ Covid-19 cộng đồng; chỉ đạo quyết liệt tăng cường tiêm vắc-xin phòng Covid-19; rà soát, củng cố các điều kiện về cơ sở vật chất phòng, chống dịch theo phương châm "4 tại chỗ".

Thể dục thể thao giúp người cao tuổi nâng cao sức khỏe

Thời gian qua, phong trào luyện tập thể dục thể thao (TDTT) được người cao tuổi (NCT) trên địa bàn tỉnh hưởng ứng tích cực. NCT khi luyện tập TDTT không chỉ rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần mà còn tích cực tham gia các phong trào, hoạt động của địa phương. Xã Bình Thanh, huyện Kiến Xương là địa phương có phong trào TDTT phát triển mạnh. 17 giờ hàng ngày, NCT lại có mặt ở nhà văn hóa các thôn để luyện tập bóng chuyền hơi, bóng bàn, cầu lông, nhảy dân vũ... Bà Đào Thị Huyền, thôn địa bàn tỉnh hoạt động ngày càng hiệu quả, thiết thực, thu hút nhiều NCT tham gia. Toàn tỉnh hiện có 1.667 câu lạc bộ bộ dân vũ của thôn, sức khỏe của tôi đã tốt hơn hẳn, không còn đau nhức xương khớp hay mắc các bệnh tuổi già nữa. Ngoài tập dân vũ, tôi còn chơi cả bóng chuyền hơi, đi bộ cùng mọi người nên tinh thần rất vui vẻ. Tôi đã vận động người thân cùng luyện tập TDTT để nâng cao sức khỏe. Xã Phú Lương là một trong những địa phương có phong trào TDTT phát triển mạnh của huyện Đông Hưng. 20 giờ hàng ngày bà con tập trung tại nhà văn hóa thôn, xã để tập dân vũ thể thao. Những động tác điệu luyện của các bà trong bộ trang phục thể thao khiến người lần đầu mới đến xem sẽ có cảm giác như đây là một câu lạc bộ chuyên nghiệp. Ông Phan

Thế Nông, cán bộ văn hóa xã cho biết: Không chỉ có nhảy dân vũ, người dân Phú Lương còn thành lập ra các câu lạc bộ TDTT với nhiều bộ môn như bóng chuyền hơi, cầu lông, bơi lội... Mọi người tự nguyện ủng hộ để mua sắm thiết bị, máy móc, dụng cụ luyện tập... qua đó giúp nâng cao đời sống tinh thần, sức khỏe của người dân, góp phần thắt chặt tình đoàn kết trong khu dân cư. Ông Nguyễn Thái Hùng, Trưởng ban đại diện Hội NCT tỉnh cho biết: Với phương châm "Sống vui, sống khỏe, sống có ích", các câu lạc bộ TDTT trên địa bàn tỉnh hoạt động ngày càng hiệu quả, thiết thực, thu hút nhiều NCT tham gia. Toàn tỉnh hiện có 1.667 câu lạc bộ bộ dân vũ của thôn, sức khỏe của tôi đã tốt hơn hẳn, không còn đau nhức xương khớp hay mắc các bệnh tuổi già nữa. Ngoài tập dân vũ, tôi còn chơi cả bóng chuyền hơi, đi bộ cùng mọi người nên tinh thần rất vui vẻ. Tôi đã vận động người thân cùng luyện tập TDTT để nâng cao sức khỏe. Xã Phú Lương là một trong những địa phương có phong trào TDTT phát triển mạnh của huyện Đông Hưng. 20 giờ hàng ngày bà con tập trung tại nhà văn hóa thôn, xã để tập dân vũ thể thao. Những động tác điệu luyện của các bà trong bộ trang phục thể thao khiến người lần đầu mới đến xem sẽ có cảm giác như đây là một câu lạc bộ chuyên nghiệp. Ông Phan

khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho NCT; hướng dẫn hội viên luyện tập dưỡng sinh để giảm các triệu chứng hậu Covid-19, đặc biệt huyện Vũ Thư có hơn 8.000 hội viên được truyền thông giáo dục sức khỏe. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống NCT Việt Nam (6/6/1941 - 6/6/2022), Ban đại diện Hội NCT tỉnh tổ chức "Ngày hội sống khỏe - sống thanh xuân" với sự tham gia của 450 cán bộ cơ sở. Tại ngày hội, hội viên được tham gia các trò chơi, thi tìm hiểu kiến thức về sức khỏe; tư vấn chế độ dinh dưỡng hợp lý, chế độ luyện tập thể thao và cách phòng, tránh các bệnh mãn tính của tuổi già. Theo ông Nguyễn Thái Hùng, tham gia câu lạc bộ TDTT không chỉ góp phần tích cực nâng cao sức khỏe cho NCT mà còn kích lệ NCT sống vui, sống khỏe, sống có ích, là chỗ dựa vững chắc cho con cháu. Nhờ đó, nhiều NCT hàng hải tham gia phát triển kinh tế, xây dựng quê hương. Để phong trào luyện tập TDTT tiếp tục được duy trì và phát huy hiệu quả, Ban đại diện Hội NCT tỉnh sẽ tổ chức rà soát, đánh giá hiệu quả các câu lạc bộ, rút kinh nghiệm tổ chức, triển khai và nhân rộng cách làm hiệu quả ra toàn tỉnh. Thường xuyên tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ, TDTT để NCT có sân chơi, được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm và rèn luyện sức khỏe.

TIẾN DAT



HOÀNG LANH

Người cao tuổi xã Bình Thanh (Kiến Xương) luyện tập môn bóng chuyền hơi.

Hội tụ và lan tỏa đam mê

Giữa không gian mênh mông của biển cả với những làn gió trong lành, cánh diều no gió cất lên tiếng sáo vi vu khiến tâm hồn mỗi người thêm bình yên, như được trở về với tuổi thơ, nơi có tháng ngày rong chơi cùng con diều nhỏ. Liên hoan diều toàn quốc được tổ chức tại khu du lịch sinh thái cồn Đen, xã Thái Đô (Thái Thụy) đã để lại ấn tượng sâu đậm cho hàng trăm nghệ nhân và du khách tham gia.



Liên hoan diều toàn quốc tại Thái Bình hội tụ hàng trăm nghệ nhân từ mọi miền đất nước với những con diều mang hình dáng độc, lạ.

Vấn cái nóng oi ả của những ngày giữa hè nhưng khi về với liên hoan diều quốc tế tại khu du lịch sinh thái cồn Đen, lòng

người như dịu mát, hứng khởi hơn. Bước vào khu rừng phi lao, du khách cùng hòa mình với cuộc thi kỹ thuật làm diều truyền thống tại chỗ với sự so

tài của hàng trăm nghệ nhân đến từ 35 câu lạc bộ (CLB) diều sáo từ Nam ra Bắc. Trải dài trên khoảng sân lớn là những bộ sáo, cánh diều đủ kích cỡ,

màu sắc, được chạm trổ, trang trí công phu đã trình bày ngay ngắn để ban giám khảo chấm nội dung thi diều truyền thống thiết kế đẹp, thi sáo diều truyền thống. Tại cồn Mỏ cách khu rừng phi lao gần một cây số đi bộ trên cây cầu tre là cuộc thi thả diều sáo qua cầu liên diễn ra sôi nổi với những tiếng hò reo cổ vũ không ngừng. Cả không gian như một bức tranh sống động, rực rỡ sắc màu, một kỷ niệm ấn tượng đối với bất cứ ai chứng kiến. Chị Nguyễn Thị Hương, du khách đến từ tỉnh Điện Biên hào hứng chia sẻ: Tôi rất đam mê diều sáo nên ngay khi biết tại Thái Bình diễn ra liên hoan diều toàn quốc, tôi đã cùng cả gia đình về đây tham quan. Không khí náo nhiệt với nhiều hoạt động trong liên hoan, sau khi các hoạt động kết thúc là lúc rất phù hợp để tắm biển. Ấn tượng nhất trong liên hoan này là lần đầu tiên gia đình tôi được theo dõi thi thả diều sáo qua cầu liêm, được biết đây nét văn hóa rất đặc sắc của Thái Bình. Em Lương Thị Hồng đến từ thành phố Thái Bình cho biết: Em cùng các bạn về cồn Đen xem liên hoan diều, may mắn được tham gia hoạt động trải nghiệm làm diều truyền thống, vẽ tranh trên diều. Được các nghệ nhân hướng dẫn tận tình, em đã tự làm và trang trí một con diều cho riêng mình. Đây là hoạt động rất vui và mới mẻ. Ngoài ra, diều làm em thích thú nhất là những con diều khổng lồ với hình thù độc đáo và những bộ sáo được chạm khắc

công phu, em đã chụp được rất nhiều ảnh đẹp để chia sẻ với mọi người. Tham dự liên hoan diều toàn quốc tại Thái Bình, nhạc sĩ Hồ Hữu Thới, Phó Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam đánh giá: Vì diều có thể kết hợp rất hài hòa với những di sản phi vật thể khác nên đối với Thái Bình là tỉnh có nhiều di sản văn hóa, nhất là di sản văn hóa phi vật thể, tôi cho rằng việc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Bình phối hợp với Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa diều Việt Nam tổ chức ở đây là rất phong phú, tạo nên nhiều trải nghiệm ấn tượng đối với du khách. Tại liên hoan này, du khách được nghe hát chèo, được khám phá khu du lịch sinh thái, thưởng thức những món ăn tươi ngon của miền biển, đó là trải nghiệm hiếm nơi nào có được. Mong rằng đây sẽ là hướng phát triển du lịch cần được quan tâm trong thời gian tới. Bên cạnh đó, liên hoan diều với hàng trăm nghệ nhân từ Bắc tới Nam hội tụ về Thái Bình cũng là hoạt động rất ý nghĩa để quảng bá và vinh danh tục chơi diều sáo trong lễ hội Sáo Đền, xã Song An (Vũ Thư) - 1 trong 11 di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của Thái Bình đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Hội tụ cùng gần 150 nghệ nhân đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước, các CLB diều sáo tại Thái Bình đã mang theo những con diều được làm thủ công theo phong cách cổ

xưa. Anh Nguyễn Duy Đông, CLB diều sáo Sáo Đền (Vũ Thư) hào hứng cho biết, anh cùng 10 thành viên và hơn 20 con diều, bộ sáo đến với liên hoan với niềm đam mê và tự hào sâu sắc về mảnh đất quê hương, nơi có tục chơi diều sáo đã được công nhận là di sản văn hóa. CLB diều sáo Sáo Đền mang đến liên hoan những cảnh diều làm theo phong cách mà các cụ xưa đã truyền dạy: diều bằng tre, phát bằng giấy, trên đó vẽ hình ảnh tranh dân gian. Dù thời chơi diều sáo ngày nay hiện đại hơn so với trước đây, diều được làm bằng các

chất liệu mới, bền đẹp hơn nhưng các thành viên CLB vẫn giữ nét đẹp truyền thống của cha ông, nâng niu những con diều, bộ sáo được làm theo phong cách cổ truyền, bảo tồn di sản mà cha ông để lại. Liên hoan diều toàn quốc, nơi hội tụ những niềm đam mê diều sáo trên khắp cả nước đã khép lại nhưng dư âm về một ngày hội rực rỡ sắc màu, sống động âm thanh vẫn còn vang ngân trong tâm trí của các nghệ nhân và du khách trên mọi miền Tổ quốc khi về với Thái Bình.

TÚ ANH



Nhiều bộ sáo có kích thước lớn, được chạm khắc công phu tham dự nội dung thi sáo diều truyền thống.